



The

หนังสือพิมพ์รายวัน

แนวหน้า

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

www.naewna.com

Title :	
Subject Heading	
Subject Heading	
Source :	
Date :	วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2557 หน้า 14

สะกิด ล้านนา

■■ สะกิดล้านนาฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 2557 บ้านเมืองเข้าสู่ความสงบ...■■

■■ ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ จ.เชียงราย หลายฝ่ายเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซม สร้างบ้านเรือนราษฎร แต่ยังไม่เพียงพออย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบ้านเรือนพังทั้งหลัง การเยียวยาช่วยได้เป็นบางส่วน...■■

■■ เงินกู้ไถ่ยืมผ่อนไม่หมด ต้องกู้มาสร้างใหม่ ที่ญี่ปุ่นรัฐบาลจะปล่อยกู้ได้โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาทุกข์ แล้วสถาบันการเงินของเราจะไม่แสดงจิตเอื้อเฟื้อบ้างหรือ...■■

■■ พ.ต.อ.สิทธิ สิริกัณฑ์ วาลกุล ผกก.ตม.เชียงราย จัดโครงการร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว รับเงินบริจาคจาก ตม.ทั่วประเทศ มอบให้ พ.ต.ท.ศุภโชค หงษ์สตาร์ รอง ผกก.ตม.เชียงราย และคณะเจ้าหน้าที่ไปมอบเงินช่วยเหลือทั้งชาวไทย





ทนศักดิ์ ธรรมโม พ.ต.ท.ศุภโชค หงษ์สตาร์ สุขภาพ ชาติศาสตร์

และต่างประเทศที่ อ.พาน อ.แม่ลาว ด้วยความสูงทั้งคู่ให้และผู้รับถ้วนหน้า...■■ ภาคภูมิใจ สุขภาพ ชาติศาสตร์ บก.เจ้าของนสพ.ดิอินไซด์เดอร์ เชียงราย ได้รับรางวัล “ดาวเมฆขลา” สาขานสพ.ภูมิภาค ประเภทเสนอข่าวตรงไปตรงมา ไม่เกรงกลัวอิทธิพล จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย...■■

■■ รุกเดินหน้าไม่หยุด ดร.พรณรวิ พรหมนารถ ผช.อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง นำคณะเข้าร่วมนิทรรศการ The 2nd Education & Career ณ เมืองย่างกุ้ง เมียนมาร์ มีนักศึกษาชาวเมียนมาร์ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก คาดว่าเปิดเทอมใหม่จะมีนักศึกษาเมียนมาร์เข้ามาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า 200 คน...■■

■■ ออกลุยไม่เว้นวัน ทนศักดิ์ ธรรมโม ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย ประสาน พล.ต.พรชัย ดุริยพันธ์ รอง ผอ.กอ.รมน.เชียงราย นำลูกน้องตามยึดผืนป่าสงวนแห่งชาติตามดอยสูง ที่ถูกชาวบ้านร่วมกับนายทุนบุกรุกจัดสรรแบ่งขายสร้างรีสอร์ท ปลูกยางพารา จำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพล...■■

■■ พ.อ.ดำรงศักดิ์ ทองเดช ผบ.นพค.35 เป็นประธานโครงการกองทัพไทย จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 840,000 ต้น เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับ อบต.ภูซาง บริเวณโครงการซ่อมทางผิวจราจรลูกรัง บ.นาหุน ม.2 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา...■■

เจริญ อัฒชสิทธิ์สังกาศ